

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN BIÊN**

Số: 24 /UBND-CAH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Tân Biên, ngày 15 tháng 1 năm 2018

V/v tăng cường phòng ngừa, phát hiện,
xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện và đoàn thể huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Vào dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, các hành vi mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo nổ trong nhân dân diễn ra ngày càng nhiều, gây nhiều ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo; đồng thời vận động quần chúng nhân dân tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến VK-VLN-CCHT và pháo; tiếp tục vận động cán bộ đương chức, nghỉ hưu, bộ đội phục viên, Công an xuất ngũ, quần chúng nhân dân không thuộc diện trang bị hoặc các cơ quan, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng VK-VLN-CCHT tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, thu hồi, tiêu hủy các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Mọi hành vi vi phạm có liên quan đến VK-VLN-CCHT và pháo phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhất là các đối tượng sử dụng VK-VLN-CCHT để gây án, nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa chung toàn xã hội.

2. Công an huyện tăng cường kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc diện đối tượng được trang bị quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót hoặc sử dụng VK-VLN-CCHT không đúng quy định để xử lý kịp thời; tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng cho các đối tượng thuộc diện được trang bị sử dụng vũ khí theo đúng quy định tại Nghị định số 25/NĐ-CP của Chính phủ;

Tổ chức tiếp nhận, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 26/NĐ-CP của Chính phủ và Thông

tư 31/TT-BCA của Bộ Công an; phối hợp Đài truyền thanh huyện tổ chức đưa tin tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, về quản lý, sử dụng pháo; tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi vận động cán bộ hưu trí, người dân... những đối tượng không thuộc diện được trang bị VK-VLN-CCHT còn đang cất giữ VK-VLN-CCHT đem giao nộp cho cơ quan chức năng. Cho các hộ dân trên địa bàn ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Thông báo số điện thoại đường dây nóng để nhân dân tố giác tội phạm, các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực VK-VLN-CCHT và pháo.

Phối hợp với lực lượng Hải quan, Biên phòng ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN và pháo qua biên giới, đồng thời tập trung điều tra xử lý các vụ, đối tượng sử dụng vũ khí nóng để gây án. Những vụ án có liên quan đến VK-VLN-CCHT và pháo đã khởi tố để phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử công khai nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; phối hợp với Ban quản lý các bến bãi huyện tuyên truyền trực tiếp các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo đến các cơ sở kinh doanh vận tải, các tài xế trên địa bàn và cho các đối tượng này ký cam kết không vi phạm; Phối hợp Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí rà soát nắm lại số hội viên của Câu lạc bộ có khả năng còn cất giữ VK-VLN-CCHT để vận động giao nộp hoặc thông báo với cơ quan chức năng để tiến hành thu hồi theo quy định của pháp luật.

Làm tốt vai trò tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo 110 huyện triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, sơ kết theo định kỳ; thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin, phối hợp với Đài Truyền thanh huyện đưa tin, bài viết tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong việc phát hiện, trình báo, giao nộp VK-VLN-CCHT và đề xuất cho UBND huyện, Ban chỉ đạo 110 huyện khen thưởng kịp thời.

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục rà soát lại số vũ khí, vật liệu nổ đã trang bị cho các lực lượng, thường xuyên kiểm tra đảm bảo việc quản lý, sử dụng chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp trang bị không đúng tiêu chuẩn hoặc bị hư hỏng phải thu hồi để phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy theo đúng quy định. Chỉ đạo lực lượng Quân sự các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả quy chế tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy bom, mìn, trái đạn còn sót lại sau chiến tranh.

4. Các Đồn Biên phòng trú đóng trên địa bàn huyện tiến hành rà soát lại tất cả VK-VLN-CCHT đã được trang bị, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo việc quản lý, sử dụng chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển VK-VLN-CCHT và pháo trái phép qua biên giới.

5. Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát tổ chức quán triệt cho tất cả cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nắm và thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến VK-VLN-CCHT, đồng thời trực tiếp chỉ đạo lực lượng Hải quan cửa khẩu phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ VK-VLN-CCHT và pháo trái phép qua biên giới.

6. Đài Truyền thanh huyện tăng cường đưa tin tuyên truyền các quy định của Nhà nước về quản lý VK-VLN-CCHT và pháo, các gương người tốt, việc tốt, các vụ việc vi phạm có liên quan đến VK-VLN-CCHT và pháo để nhằm răn đe giáo dục, phòng ngừa chung.

7. Phòng Tài chính - kế hoạch huyện thẩm định bản dự trù kinh phí phục vụ cho công tác tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT năm 2018 báo cáo UBND huyện phê duyệt.

8. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, các trường THPT trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo Ban giám hiệu các trường, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong huyện tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và học sinh chấp hành nghiêm Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời cho ký cam kết không vi phạm; khuyến khích các em tích cực tố giác cho cơ quan chức năng các trường hợp vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT theo Kế hoạch số 110/KH-BCA của Bộ Công an, đồng thời vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT và pháo.

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rà soát, lên danh sách số người chuyên đi rà phế liệu để vận động họ khi phát hiện vũ khí, bom, mìn, trái đạn phải trình báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, không thu gom để chừa, đục vật liệu nổ trái phép. Đặc biệt chú ý đến các đối tượng có súng săn; chế tạo súng săn (các loại súng hơi, súng còn tự chế...), sử dụng các loại súng để săn bắn động vật hoang dã... Lập danh sách những đối tượng này để có kế hoạch xử lý.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức viên chức và nhân dân nắm nội dung cơ bản của pháp luật quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 110 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT năm 2018, phân công cụ thể các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác này hoạt động có hiệu quả hơn. Cho các hộ dân trên địa bàn cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm; các đối tượng thu mua phế liệu, số đối tượng chuyên rà sắt làm

cam kết không được mua bán, tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT dưới mọi hình thức.

Giao Công an huyện chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện, Công an tỉnh đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- TT-HU, UBND huyện (chỉ đạo);
- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT, VPUBND và CAH.



Lê Thiện Hồ